

**รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ**

รายการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรมเผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนรับทราบเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด	28 กันยายน 2566
กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy และกิจกรรมการปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล อู่ป่าด ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 21 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นางประดับสมนึก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด รับทราบแนวทาง DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคน งดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	11 มกราคม 2567
กิจกรรมเผยแพร่แนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าด	แจ้งเวียนแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่าดให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ การมาปฏิบัติราชการ การลาทุกประเภท การแต่งกาย การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	11 มิถุนายน 2567

รายการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การจัดกิจกรรมยกย่องพนักงาน	<p>จัดทำโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า ผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล, เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป่า จำนวน 3 ราย โดยการมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก</p>	2 - 6 กันยายน 2567
การจัดทำสถิติผู้เข้ารับการอบรมประจำปี	<p>จัดทำสถิติการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างไปอบรม จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p>	27 กันยายน 2567